

พีหอบ!!! มือถือ..มะเร็งร้ายทางลมอว

ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือเป็นมากกว่าเครื่องมือสื่อสาร มีตัวถือให้ความบันเทิงทุกรูปแบบ อาทิ จอหนัง ฟังเพลง ถ่ายรูป ดาวโหลด เกมออนไลน์ ฯลฯ ข้อมูลข่าวสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ อีกทั้งแทบทุกสื่อ กระทั่งและเราในฐานะผู้บริโภคให้สรรหาเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย กลายเป็นแฟชั่น กลบกระแส ข้อมูลข่าวสารผลกระทบทันทีว่า การใช้โทรศัพท์มือถือ

น้ำมัน อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุถึงใหม่ได้ เนื่องมาจากโทรศัพท์มือถือทำให้เกิดประกายไฟที่จุดติดไฟกับน้ำมันได้

วิธีการป้องกันอันตรายดังกล่าว ไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อกันเป็นเวลานาน หากจำเป็นต้องคุยนานให้สลับพูดคุยเบาๆ ควรใช้โทรศัพท์สายตรงจะปลอดภัยกว่า, ควรใช้อุปกรณ์ Small talk หรือ hand free ทุกครั้งเมื่อใช้โทรศัพท์

เดือนาน ๆ เชิงค่อการเกิดโรคหลายชนิด เช่น ปวดศีรษะ มะเร็งสมอง พุ้อักเสบ มะเร็งของเม็ดเลือดขาว และความจำเสื่อม

พ.อ.น.พ.สุรเดช จารุจินดา กรรมการจัดงานประชุมวิชาการครบรอบ 84 ปี ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งจะบรรยาย



ในหัวข้อ "ผลกระทบจากโทรศัพท์มือถือจริงหรือไม่" เปิดเผยว่า การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การศึกษาผลกระทบจากโทรศัพท์มือถือ" ของสมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.) เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2548 ได้สรุปผลกระทบโทรศัพท์มือถือว่า โทรศัพท์มือถือใช้เนบไว้ที่หูครั้งละนาน ๆ เป็นเวลาหลายปี น่าจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้โดยตรงทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

โดยมีรายงานการวิจัยในหลอดทดลองพบว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ที่เกิดจากการรับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือซึ่งมีความถี่ในช่วงคลื่นไมโครเวฟสามารถทำให้เกิดความร้อน และทำร้ายเซลล์ภายในเนื้อเยื่อบริเวณหู, ตา และสมอง ทั้งระยะสั้น และระยะยาว

นอกจากนี้ จากรายงานการสรุปดังกล่าวระบุว่า การใช้โทรศัพท์มือถือในเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ขวบจะมีผลกระทบต่อสุขภาพมากกว่าผู้ใหญ่ เนื่องจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถผ่านกะโหลกศีรษะของเด็กเข้าสู่เนื้อเยื่อสมองได้ลึกกว่าของผู้ใหญ่ รวมถึงการใช้โทรศัพท์มือถือขณะเดิน

มือถือ, หลีกเลี่ยงการโหนเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ขวบใช้โทรศัพท์มือถือ, หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ, หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือขณะเดินข้ามถนน, ปิดโทรศัพท์มือถือก่อนเข้าไปในบริเวณที่มีการรั่วจ่ายน้ำมันและก๊าซบริเวณที่มีการขนถ่ายและเก็บเชื้อเพลิง หรือสารเคมี, ไม่ควรนำโทรศัพท์มือถือใส่กระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋า หรือแขวนไว้ช่วงหน้าอก เพราะมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาจากเครื่องมือถือตลอดเวลา อาจทำที่ที่เป็นมะเร็งเต้านม และเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้

รายละเอียดของผลกระทบจากโทรศัพท์มือถือ ร่วมรับฟังการเสวนาได้ที่ การประชุมวิชาการครบรอบ 84 ปี ของแพทยสมาคมฯ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2548 ณ เวลา 09.00-10.15 น. ณ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ สอนดามรายละเอียด โทร. 0-2314-4333 และ 0-2318-8170 หรือ www.medassoc.thai.org

พังกินชัด ๆ อีกทีว่า มือถือ ปิ้งจืดที่ 6 โนมือ คือพาหะที่จะพาโรคร้ายมาท้อเยสมองคุณจรมถึงแต่ไหน